

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายราเชนทร์ ขนอม	ประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
๒	นายพะเยาว์ รอดทัพ	รองประธานสภาฯ	พะเยาว์ รอดทัพ	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๑	วัชระ วิชัย	
๕	นายภัทรกิจ สีลาสุวรรณศิริ	สท.เขต ๒	ภัทรกิจ สีลาสุวรรณศิริ	
๖	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	สท.เขต ๑	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
๗	นายพิพัฒน์ มีเมือง	สท.เขต ๒	พิพัฒน์ มีเมือง	
๘	นายอภิชาติ ทองสม	สท.เขต ๒	อภิชาติ ทองสม	
๙	นางอุทัยวัลย์ ใจสบาย	สท.เขต ๒	อุทัยวัลย์ ใจสบาย	
๑๐	นายมนัส ใจเหมาะ	สท.เขต ๒	มนัส ใจเหมาะ	
๑๑	นางสุจินดา จริยะวัฒนา	สท.เขต ๑	สุจินดา จริยะวัฒนา	
๑๒	นางสุภา สมทรง	สท.เขต ๑	สุภา สมทรง	
๑๓	นายธีระพล อังคนานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคนานนท์	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นายกัมพล มีชัย	รองนายกเทศมนตรี	กัมพล มีชัย	
๓	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายกเทศมนตรี	อภิชาติ ใจสบาย	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขานุการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นายจักรกฤษณ์ อังคนานนท์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	จักรกฤษณ์ อังคนานนท์	
๖	นางจันทิรา พูนนวล	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๗	นายทงศักดิ์ ชับมัน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	
๘	นางสาวลักษณ ผิวสุข	หัวหน้าฝ่ายการศึกษาฯ	สาวลักษณ ผิวสุข	
๙	นายสามารถ ภัคศิริรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคศิริรัตน์	
๑๐	นายจิรวุฒน์ สงสุรินทร์	นายช่างโยธา	จิรวุฒน์ สงสุรินทร์	
๑๑	นายสัญญา สังข์วงเล่าว์	หัวหน้าอุทยานหาดขนอมฯ	สัญญา สังข์วงเล่าว์	
๑๒	นางสาวพิมลวรรณ นากรณ์	บริการท่องเที่ยว(อุทยานฯ)	พิมลวรรณ นากรณ์	
๑๓	นางสาวไศลทิพย์ ขนอม	บันทึกข้อมูล(อุทยานฯ)	ไศลทิพย์ ขนอม	
๑๔	นางสาวนลินี สุทธิช่วย	บริการท่องเที่ยว(อุทยานฯ)	นลินี สุทธิช่วย	
๑๕	นายวัชระ มยุระเป็นชะ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	วัชระ มยุระเป็นชะ	
๑๖	นางสาวจุฑาทิพย์ ใจรังษี	พนักงานจ้างทั่วไป	จุฑาทิพย์ ใจรังษี	

นายรัชชัย ไชยเทพ
เลขาธิการสภาฯ

ประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศอำเภอนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยอำเภอนอมพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม มีความจำเป็นต้องเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ของอุทยานแห่งชาติ หาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลสีชล – ขนอม และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น อำเภอนอม พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน) ประกอบกับข้อ ๓๖ (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๗๐/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้นายอำเภอบุญรัตราชมการแทน ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ นายอำเภอนอมจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นายนิยม ดวงส้ม นายอำเภอนอม

ประธานสภาฯ	เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม	รับรอง ๑๐ คน งดออกเสียง ๒ คน คือ นางสาวสุภา สมทรง และนายธีระพล อังคนานนท์ เพราะไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว
	- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา

๕.๑ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ การอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธงของอุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ เพื่อ ดำเนินการตามแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลลิซล – ขนอม

เนื่องจากทางอุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ โดยท่านสัญญา สัจวงเลาว์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ ได้ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอความเห็นชอบ การ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง สำหรับโครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจัดสร้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอมฯ เพื่อ ดำเนินการตามแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลลิซล – ขนอม ซึ่งระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ เพื่อ สถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลท้องถิ่นที่ป่านั้นๆ ตั้งอยู่ ฉะนั้น วันนี้นำก่อนที่สภาจะพิจารณาและอภิปรายเพื่อ อนุมัติต่อไปนั้น ขอเชิญท่านสัญญา สัจวงเลาว์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานฯ ได้ชี้แจงต่อสภา

นายสัญญา สัจวงเลาว์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

การจัดการของป่าไม้มีรูปแบบการจัดการหลายประเภท เช่น พื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติก็เป็นการจัดการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล การจัดการอุทยานของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมา ที่ดินที่สามารถจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ต้องเป็น ที่ดิน ที่ต้องมีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจและไม่อยู่ในเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายของราษฎร บางครั้งชาวบ้านก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่ดินของอุทยานแห่งชาติ การจัดการอุทยานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คำว่า อนุรักษ์ คือ มิได้หมายความว่า ต้องรักษาไว้อย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสนับสนุน ให้มีการใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการท่องเที่ยว แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักวิชาการที่ถูกต้อง แนวคิดที่ยั่งยืนและสมดุล พื้นที่ที่ สามารถจัดตั้งอุทยานฯ ได้ จึงมีอย่างจำกัด เพราะจะมีกรอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรที่โดดเด่น และเนื้อที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางกิโลเมตร เพื่อให้สามารถรักษาความสมดุลในระบบนิเวศได้ และต้องเป็นพื้นที่ๆ สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในหลายๆ เรื่องได้ อุทยานแห่งชาติ หาดขนอมฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆ มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งหมด ๑๙๗,๖๑๔ ไร่ เป็นพื้นที่ทางบก ๖๐,๐๐๐ กว่าไร่ และพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ๑๓๗,๖๑๔ ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่ของ อ.ลิซล, อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ดอนสัก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลน มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ กว่าตาราง

วา เพราะฉะนั้น การบริหารจัดการในเรื่องของการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวจึงมีความยากลำบากพอสมควร อีกทั้งที่ตั้งก็อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ซึ่งอุทยานฯ ต้องคอยควบคุมพื้นที่ทาง ทะเลและชายฝั่งรวมถึงป่าชายเลนด้วย ฉะนั้น การดำเนินการจึงไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มาตรวจราชการ ที่อุทยานฯ และเห็นว่า ที่ทำการของ อุทยานฯ ไม่เหมาะสมที่จะจัดการดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม จึงให้ทาง อุทยานฯ ดำเนินการหาพื้นที่ใหม่ ที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการบริหาร จัดการเรื่องการอนุรักษ์และเรื่องการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง อุทยานฯ ได้สำรวจพื้นที่หลายๆ ที่ ปรากฏว่าบริเวณพื้นที่เขากลาง เป็นพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาใช้ประโยชน์ อุทยานฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้เสนอเรื่องไปทางกรมอุทยาน

ต่อมาวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ท่านนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้มาเยี่ยมเยียนที่นครศรีธรรมราช และมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ในเรื่องโครงการนครศรีดีดี และ เห็นว่าการเชื่อมโยงพื้นที่แหล่งการท่องเที่ยวระหว่าง อ.สิชล กับ อ.ขนอม ยัง ไม่มี จึงสั่งการให้จังหวัดเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ หาแนวทางการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค และระบบการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ จังหวัดได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทางเทศบาลตำบลอ่าวขนอมด้วย ซึ่งในวันนั้นได้มีมติที่ประชุมให้มีการ ดำเนินการตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ภายใต้แผนที่ชื่อว่า “แผนพัฒนา ชายฝั่งทะเลสิชล – ขนอม เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว” ซึ่งมีโครงการ ที่เกี่ยวข้อง ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจัดสร้างที่ทำการอุทยาน แห่งชาติหาดขนอม
 ๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
 ๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และท่องเที่ยว
 ๔. โครงการปรับปรุงระบบการสื่อสาร เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว
- สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษา ธรรมชาติและจัดสร้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดขนอม อยู่ในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติ จังหวัดได้มอบหมายให้อุทยานฯ ดำเนินการขออนุญาต เพื่อ จัดสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป อุทยานฯ จึงได้ยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. นครศรีธรรมราช เพื่อ ขออนุญาตโครงการแต่ปรากฏว่า ระเบียบ ข้อ กกฎหมาย ขั้นตอน เงื่อนไข การขออนุญาต จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก เทศบาลในพื้นที่ อุทยานฯ จึงได้ทำหนังสือมายังเทศบาล เพื่อ พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป สำหรับโครงการนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเมื่อมองใน ภาพรวมแล้วพบว่ามีข้อดีอยู่หลายข้อ เช่น การสามารถนำเรือออกไปตรวจ ตรา ควบคุมการดูแลเรื่องของทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการให้บริการ

และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอำเภอชนอมได้ด้วย, การสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อ พัฒนาทางเศรษฐกิจ จะเห็นชัดว่าหากมีการสร้างทางเสันี้เสร็จ ระยะทางจาก อ.สีชลมาลัยหาดในเพลา ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร แต่ถ้าหากผ่านคลองหลงจะมีระยะทางถึง ๔๓ กิโลเมตร ระยะทางจะสั้นถึง ๓๐ กิโลเมตร และตัวเส้นทางเองจะเป็นลักษณะแบบวนรอบ หากต้องการไปสุราษฎร์ธานี และต้องการแวะมาท่องเที่ยวที่หาดชนอม ก็สามารถทำได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องของวัฒนธรรมและสังคม อย่างน้อยๆ ถ้ามีการจัดทำถนนก็มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว คิดว่าเป็นการสร้าง ความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ลงทุนได้ เพราะจะเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ จ.นครศรีธรรมราช ที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทั้งหมด และคิดว่าจะมีการลงทุนมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนต่างๆ ก็จะมีการจ้างงานในพื้นที่ และเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางเทศบาลโดยตรง คือการจัดเก็บภาษี รายได้จากผู้ประกอบการต่างๆ, ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการอุทยานในรูปแบบอนุรักษ์ รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาแหล่งต้นน้ำ และการจัดการระบบต่างๆ ก็จะดีขึ้นตาม สำหรับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อุทยานฯ จะมีการเพิ่มปะการัง และสาหร่ายทะเล ซึ่งสาหร่ายเองมีประสิทธิภาพสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ดีกว่าต้นไม้ถึง ๕ เท่า และสามารถช่วยเหลือรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อความเป็นอยู่ในพื้นที่ต่อประชาชน ในพื้นที่ได้ และถ้ามีการปรับปรุงจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จากตัวเลขของอุทยานฯ คาดว่าหลังจากก่อสร้างเสร็จในปีแรก นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓๐% ข้อเสียในการจัดสร้าง เช่น อาจจะมีการตัดต้นไม้ในบางส่วน แต่แนวทางในการจัดการของอุทยานฯ กระทำเท่าที่จำเป็น เพื่อจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่ที่ ขออนุญาตมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๖๒ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา โดยจะใช้ที่ในการก่อสร้างหรือดำเนินการกิจกรรมของอุทยาน ๔๕ ไร่ ในส่วนพื้นที่ ๕๐๐ กว่าไร่ ที่เหลือ จะเป็นแหล่งนันทนาการ เพื่อ การท่องเที่ยว การศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อไป ทางอุทยานฯ จึงต้องขออนุญาตที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ปรีกษาหารือ ขอความเห็นชอบ เพื่อ ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

**นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรี**

เนื่องจากกระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ในการเข้าร่วมประชุมที่ศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยในการประชุมครั้งนั้นมีท่านรองผู้ว่าฯ เป็นประธาน และได้พูดถึงการดำเนินการใน ๔ โครงการ ดังที่ท่านสัญญา ส่งวังเลาไว้ได้แจ้งไปแล้วนั้น และปรากฏว่าประธานได้ถามทางเทศบาลตำบลอ่าวชนอมว่า มีเหตุขัดข้องอันใดหรือไม่ ซึ่งทางเทศบาลเองก็ไม่ได้ขัดข้อง เพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งกำลังใช้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งตามที่ท่านสัญญา

สังวังเลาว์ ได้บอกแล้วว่า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่คิดว่าการจัดทำโครงการต่างๆ ข้อดีย่อมมากกว่าข้อเสียแน่นอน หลังจากที่ได้ประชุม ท่านสัญญา ก็ได้มาสำรวจพื้นที่และได้มาปรึกษากับทางเทศบาล ในส่วนของเทศบาลถ้าหน่วยงานใดจะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาก่อน จึงเสนอไปยังท่านรองผู้ว่า ท่านจึงได้สั่งตัวแทนแต่ละหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทำหนังสือมาถึงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ฉะนั้น วันนี้ หากมีสมาชิกที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามท่านสัญญา สังวังเลาว์ได้

นายภัทรกิจ ลีลาสุวรรณศิริ
สท. เขต ๒

จากที่ได้ศึกษาข้อมูลของทางอุทยานฯ พบว่าเป็นโครงการที่ดีแต่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม คือ ๑. วัตถุประสงค์ของการสร้างถนนเส้นนี้ นอกเหนือจากการบริการด้านสาธารณสุขปโภค เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยว มีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้าง
๒. เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชาวบ้านทั่วไปจะสามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้ปกติหรือไม่
๓. หากมีผลกระทบต่างๆ เช่น ในเรื่องของดินสไลด์ หากเกิดขึ้นแล้ว ทางอุทยานฯ มีการวางแผนไว้หรือไม่ อย่างไร
๔. จะมีการวางแผนอย่างไรเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวว่าถนนเส้นนี้ได้เปิดใช้แล้ว นอกเหนือจากการติดป้ายบ่งชี้

นายมนัส ใจเหมาะ
สท. เขต ๒

ทางสภาไม่ได้ขัดข้องในการก่อสร้างโครงการนี้ แต่นอกเหนือจากอำนาจของสภา ซึ่งเป็นระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอให้หน่วยงานของท่าน คือ อุทยานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกำหนดต่อไป

นายสัญญา สังวังเลาว์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

เรื่องวัตถุประสงค์ ก็ตั้งที่ได้กล่าวไปแล้ว และต่อมา เมื่อนายกฯ มีโครงการจะทำสาธารณสุขปโภค ก็เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะการควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ มติที่ประชุมของจังหวัดจึงใช้ชื่อ “โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างเส้นทางเพื่อนักท่องเที่ยว สำหรับเส้นทางเมื่อจัดสร้างเสร็จก็มอบให้อุทยานฯ เป็นผู้ดูแล ก็สามารถสัญจรได้ปกติ แต่อาจจะมีย่อมยามทั้งหัวและท้ายเพื่อควบคุมการเข้า-ออก การเป็นห่วงเรื่องดินสไลด์ในเรื่องการจัดการของอุทยานฯ เป็นการจัดการในรูปแบบที่เป็นสากล ซึ่งเช่นเดียวกับที่อเมริกาและทั่วโลก ทางอุทยานฯ จึงมั่นใจในเรื่องการจัดการดูแลความปลอดภัยต่างๆ อย่างแน่นอน ในเรื่องของเส้นทางที่ท่านสมาชิกถามว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้ได้อย่างไร ในส่วนนี้ทางอุทยานฯ จะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักของอุทยานฯ ต่อไป

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

เรื่องงบประมาณการจัดสร้างที่แจ้งมา คืออยู่ที่ประมาณ ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าตัวเลขจำนวนนี้เป็นการสร้างถนนในรูปแบบใด ลาดยางหรือแบบคอนกรีต เพื่อที่ทางเทศบาลจะได้ตอบข้อซักถามของชาวบ้านได้

- นายสัญญา สัจวงเล่าว์**
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน งบประมาณนี้เป็นเพียงงบประมาณการเท่านั้นซึ่งตัวเลขไม่แน่นอนต้องรอทางจังหวัดอีกครั้ง ส่วนในเรื่องรูปแบบของเส้นทาง ตอนนี้อย่างไม่ชัดเจน เพราะต้องดูในเรื่องของวงเงินงบประมาณก่อน
- นายกำพล มีชัย**
รองนายกเทศมนตรีฯ ขอเพิ่มเติมในข้อซักถามของสมาชิกท่านมนัส ใจเหมาะ ที่ได้สอบถามในเรื่องของสภา คือถ้าสภาได้อนุมัติแล้ว ในเรื่องของข้อระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการดำเนินการ นอกเหนือจากอำนาจของสภา ก็ให้อุทยานฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยไม่ผูกพันกับสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอมในทุกกรณี
- นายสัญญา สัจวงเล่าว์**
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เรื่องการอนุญาตพื้นที่ของทางเทศบาล เป็นแค่การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก็จะไม่เป็นภาระที่ผูกพัน แต่ถ้าเป็นการอนุมัติจะเป็นภาระที่ผูกพันแน่นอน ในส่วนประเด็นเรื่องสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทางอุทยานฯ ก็จะดำเนินการโดยต้องผ่านหรือแจ้งทางเทศบาลทราบก่อนทุกกิจกรรม
- นายไมตรี พรหมพิชิต**
นายกเทศมนตรี ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามในเรื่องข้อกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ เรื่องขอม่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ A เพื่อก่อสร้างทาง เพื่อความมั่นคง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ผ่อนผันให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น ๑ A ก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๓ เส้นทาง โดยยกเว้นไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นกรณีพิเศษ และวรรคต่อไปนี้คือที่ทางเทศบาลได้ตั้งข้อสังเกตไว้ คือ ต่อไปจะไม่อนุมัติ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ A อีกไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะฉะนั้น เรื่องนี้ทางสมาชิกก็เป็นกังวล แต่ทางหน่วยราชการก็จะไปดำเนินการใช้พื้นที่ต่อไป ซึ่งไม่ทราบว่าพื้นที่ที่ ใช้ดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ A หรือไม่
- นายสัญญา สัจวงเล่าว์**
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน พื้นที่ที่ ขออนุญาตเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๒ ในส่วนของกรมป่าไม้ อุทยานฯ ก็มาจากที่เดียวกัน แต่ข้อกฎหมายที่เขียนในอนุญาตการพื้นที่ โดยมีเจตนาเพื่อบำรุงรักษาดูแลสภาพป่า ฉะนั้น จึงจะใช้มาตรา ๑๙ แห่งกรมป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมาตรา ๑๙ คือ ท่านอธิบดีจะมีการอนุมัติเลยแต่โดยหลักกฎหมายเขียนไว้ว่า ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งเกรงว่าถ้าใช้มาตรานี้จะเกิดการตีความข้อกฎหมาย และอาจทำให้ล่าช้า ทางอุทยานฯ จึงได้เลือกใช้มาตรา ๑๓ เพราะโครงการนี้ถือเป็นโครงการเร่งด่วน สำหรับเรื่องการขอใช้พื้นที่ คาดว่าคงไม่มีปัญหา เนื่องจากวัตถุประสงค์นอกจากเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีมาตรการในการจัดการ ดูแล รักษาพื้นที่ป่าไม้ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
- ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมอีกบ้าง หากไม่มีสมาชิกคนใดจะอภิปรายแล้ว จะทำการขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองธง ของอุทยานแห่งชาติ หาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา โปรดยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม** เห็นด้วย ๑๒ คน เต็มสภา

ประธานสภา

๕.๒ พิจารณาร่างระเบียบเทศบาลตำบลอ่าวขนอมว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕

๕.๒.๑ วาระที่ ๑ สภารับหลักการแห่งร่างระเบียบฯ

เนื่องจากท่านนายกฯ ได้ทำบันทึกมาถึงผม ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อเสนอร่างระเบียบฯ ต่อสภาให้พิจารณา ฉะนั้น จึงขอเชิญท่านนายกฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อสภา

นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรี

ในหัวข้อ ๕.๒ ผมขออนุญาตทำหน้าที่แทนนายกฯ ตามที่ได้รับมอบหมายในการเสนอร่างระเบียบเทศบาลตำบลอ่าวขนอมว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สภาได้พิจารณา เนื่องจากในการจัดตั้งชุมชนเรื่องคณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชนนั้น เพื่อให้ให้เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางผู้บริหารได้วางไว้ในเรื่องการจัดตั้งชุมชน เนื่องจากเมื่อครั้งที่เป็น อบต. ในการบริหารจัดการต่างๆ ได้ดำเนินการในระบบของหมู่บ้าน แต่เมื่อเป็นเทศบาลจะต้องดำเนินการในระบบของชุมชน ดังที่เพื่อนสมาชิกได้ดำเนินการเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมประชุมแต่ละหมู่บ้าน ในการชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ในเรื่องของร่างระเบียบฯ นั้น ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางผู้บริหารจึงได้ส่งหนังสือไปยังประธานสภา เพื่อให้ประธานฯ ได้ดำเนินการขออนุญาต เพื่อเปิดประชุมสภา และเสนอให้สมาชิกได้พิจารณา เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดตั้งต่อไป ซึ่งรายละเอียดเอกสารได้แจกให้กับสมาชิกแล้ว ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างระเบียบเทศบาลตำบลอ่าวขนอมว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน คณะกรรมการชุมชนและการจัดระเบียบชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สภาได้พิจารณา อนุมัติต่อไป

นางสุกัญญา สมทรง
สท.เขต ๑

ในส่วนของร่างระเบียบฯ จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากชาวบ้าน เพราะจะช่วยทำให้ชาวบ้านได้มีบทบาทในชุมชนมากขึ้น

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่
สท. เขต ๑

จากที่ได้ศึกษาพบว่า ร่างระเบียบฯ นี้ ถือว่าเป็นร่างระเบียบฯ ที่ดี แต่มีบางจุดที่สงสัยและมีข้อเสนอนะในบางส่วน ข้อซักถามเกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนที่มีรายละเอียดว่า ประธานคณะกรรมการชุมชน, เลขานุการคณะกรรมการชุมชนและกรรมการชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน อยากทราบรายละเอียดในส่วนนี้ว่ามีการคัดสรรอย่างไร และขอเสนอคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ซึ่งหากดูในรายละเอียดจะได้กล่าวไว้ว่า จะต้องแจ้งบัญชีรายรับรายจ่ายของทุกเดือนที่มีการประชุม แต่ในส่วนนี้ยังไม่มีคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบเรื่องนี้เลย จึงขอเสนอแก่สภาด้วย และในเรื่องของทรัพย์สินของชุมชน ในวันที่มีการประชุมที่ หมู่ที่ ๖ ท่านผู้ใหญ่บ้าน ได้ถามถึงเกี่ยวกับการจัดการวัสดุ ซึ่งระเบียบกฎหมายวัสดุได้ระบุไว้ว่า ทรัพย์สินของชุมชนหมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ชุมชนจัดหา จัดทำ จัดซื้อ หรือมีผู้บริจาคให้ชุมชนรวมถึงวัสดุ

ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอมจัดหา จัดทำ จัดซื้อให้ชุมชน และรวมถึงเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ที่ชุมชนได้มาหรือมีผู้บริจาคไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งส่วนนี้ผมว่าควรเพิ่มทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหาทรัพย์สิน, อสังหาริมทรัพย์ หากชุมชนไม่สามารถดำเนินการต่อได้หรือว่าจัดการต่อได้ อยากให้ต่อท้ายว่า ให้สภาเป็นผู้พิจารณาว่าทรัพย์สินส่วนนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไร หากชุมชนไม่สามารถดำเนินการต่อได้และในส่วนของฝ่ายเลขานุการ จะมีบทบาทและหน้าที่ อยากให้เพิ่มไปอีกอย่าง คือ แจ้งรายงานประชุมประจำเดือนต่อเทศบาลด้วย เพราะทางเทศบาลจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของชุมชน และในเรื่องเงินค่าตอบแทน พบว่าไม่มีการกล่าวถึงส่วนนี้ใน ร่าง ระเบียบฯ ซึ่งเห็นว่าควรจะทำกับไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาต่อไปในภายหลัง

**นายกำพล มีชัย
รองนายกเทศมนตรี**

ในเรื่องของคณะกรรมการที่มี ๑๒ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน นั้น จากการที่ได้ประชุมพบว่าบางหมู่บ้านก็มีขนาดเล็ก ทำให้การที่จะสรรหาคณะกรรมการ ๑๕ คน นั้น เป็นเรื่องที่ยากเลยตั้งไว้แค่ ๑๒ คน และใน ๑๒ คน ก็แบ่งหน้าที่กัน เพื่อไปดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับ มี ๑๕ ตำแหน่งในส่วนของคณะกรรมการ ๑๕ ตำแหน่ง ขอเพิ่มเป็น ๑๖ ตำแหน่ง ได้เสนอให้เพิ่มฝ่ายคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ นั้น ขอให้เรื่องนี้ได้อยู่ในการแปรบัญญัติ เรื่องเลขานุการ ให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ให้มีการรายงานทุกเดือนมายังเทศบาลตำบลอ่าวขนอนนั้น เรื่องนี้จะเป็นในขั้นตอนการแปรบัญญัติ ในเรื่องค่าตอบแทนเป็นหน้าที่ของชุมชนที่จะต้องกำหนดขึ้นมา ข้อระเบียบที่ว่านี้ก็ได้บันทึกไว้แล้ว นอกเหนือจากนั้น ให้เป็นหน้าที่ของชุมชน เพราะว่าถ้ามีการบังคับค่าตอบแทนให้ตายตัว บางชุมชนอาจไม่สามารถที่จะหาเงินมาให้ชุมชนตัวเองได้ ทำให้อาจทำให้เกิดปัญหาได้ และในเรื่องรายละเอียดต่างๆ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติม

**นายสามารถ ภัคศิริรัตน์
นิติกร**

ขอชี้แจงในเรื่องของทรัพย์สินข้อ ๔๖ ของ ร่าง ระเบียบฯ ได้กำหนดไว้แล้วว่าการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง การขยายเขตและยุบเลิกชุมชนเป็นอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม บรรดาทรัพย์สินของชุมชนซึ่งจัดหาโดยงบประมาณของเทศบาลต้องตกเป็นของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ถ้าหากมีข้อกังวลในเรื่องของทรัพย์สินอื่น ซึ่งไม่ได้จัดหาโดยเทศบาลจะมีการทำระเบียบของทางเทศบาลอยู่แล้ว เกี่ยวกับการรับโอนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่จะต้องมีการผูกพันหรือเป็นภาระผูกพัน จะต้องถามมติของสภาก่อน

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับ ร่าง ระเบียบฯ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นด้วย ๑๒ คน เต็มสภา

ประธานสภาฯ	<p>๕.๒.๒ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ</p> <p>ตามมติกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุญาตให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ แต่ถ้าเป็นร่างญัตติข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับฯ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุญาตพิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น ขั้นตอนนี้ให้ผู้บริหารหรือสมาชิกแสดงความคิดเห็นหรือเสนอให้สภาได้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้น</p>
มติที่ประชุม	เห็นด้วยเต็มสภา ๑๒ คน
ประธานสภาฯ	<p>เมื่อที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น ต่อไปให้สมาชิกและผู้บริหารได้แปรญัตติ ร่าง ระเบียบฯ ได้</p>
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ สท.เขต ๑	<p>เรื่องคณะกรรมการชุมชนที่ประกอบด้วย ๑๕ ตำแหน่ง ในส่วนนี้ขอเพิ่มคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบอีกหนึ่งตำแหน่ง และฝ่ายเลขานุการที่มีหน้าที่ ๙ หน้าที่ด้วยกัน ขอเสนอให้เพิ่มหน้าที่ในการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง โดยเพิ่มเข้าไปในหัวข้อที่ ๔ ในข้อ ๒๕ ว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการชุมชนและแจ้งรายงานการประชุมประจำเดือนต่อเทศบาลตำบลอ่าวขนอมทุกครั้ง</p>
นายกัมพล มีชัย รองนายกเทศมนตรีฯ	<p>ขอเพิ่มในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน จากที่ได้เข้าร่วมประชุมที่หมู่ที่ ๑๐ ท่านณรงค์ คงแก้ว ได้เสนอไว้ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่นอกเหนือจากร่าง ระเบียบฯ ว่า ในการดำเนินการเลือกคณะกรรมการให้มีการจัดการเลือกตั้ง โดยผู้ที่ลงสมัครให้มีการสมัครแบบทีม ตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ และให้ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยทีมที่ชนะจะได้คัดเลือกตำแหน่งกันเอง โดยเพิ่มเติมในข้อ ๑๒ วรรคสอง</p>
ประธานสภาฯ	<p>สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเรื่องการแปรญัตติอีกบ้าง หากไม่มีจะทำการขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับที่ท่านณัฐวุฒิ ทองใหญ่ และรองกัมพล มีชัย ได้เสนอมา โปรดยกมือขึ้น</p>
มติที่ประชุม	เห็นด้วยเต็มสภา ๑๒ คน
ประธานสภาฯ	๕.๒.๓ วาระที่สาม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาในวาระที่สาม ขึ้นให้ความเห็นชอบ ไม่มีการอภิปรายใดๆ โดยจะให้ตราเป็นระเบียบฯ หรือไม่ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ตราเป็นระเบียบฯ โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติเต็มสภา ๑๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

นายกำพล มีชัย

รองนายกเทศมนตรีฯ

เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดเตรียมงานใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในด้าน แสง สี เสียง หรือการจัดเตรียมสถานที่ต่างๆ และทางเทศบาลก็ได้ออกหนังสือถึงสมาชิกในเรื่องงานความรับผิดชอบของสมาชิกในวันงานเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ปีนี้ทางเทศบาลก็ได้มีการปรึกษากันและมีการจัดรูปแบบงานที่ต่างออกไปจากที่ผ่านมา โดยประเด็นแรก คือมีการย้ายสถานที่จัดจากที่เก่าไปจัดที่สวนสาธารณะพอดาคูระ เพื่อลดการแออัดเรื่องจราจร ประเด็นที่สอง คือในเรื่องของเวที โดยปีนี้มี ๒ เวทีด้วยกัน คือ เวทีการแสดงของนักเรียนในชุมชน และเวทีที่ ๒ เป็นเวทีของครูชาว ซึ่งจะเป็นการจัดแบบเต็มรูปแบบทั้งในเรื่องของ แสง สี เสียง รวมถึงการแสดงบนเวทีทั้งในเรื่องของ แดนเซอร์ นักร้องมากมายและคณะตลกด้วย จึงขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบและประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย และขอเพิ่มเติมเรื่องการซ่อมแซมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งเรื่องนี้ได้อยู่ในเทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วย โดยงานครั้งนี้ทางป้องกันของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยงานจะจัดขึ้นที่บริเวณหาดคอเขา โดยกำหนดไว้เป็นวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่ต้องรอกการอนุมัติจากทางจังหวัดก่อน

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือนำเสนออีกบ้าง

พิพัฒน์ มีเมือง

สท.เขต ๒

ขอสอบถามเรื่องการขยายเขตประปาของหมู่ที่ ๑๒ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ แต่มีข้อสงสัยว่าเหตุใดที่การจัดทำโครงการนี้ไม่สามารถจัดทำเต็มพื้นที่โครงการได้ โดยมีระยะทางที่ขาดไปประมาณ ๓๐๐ เมตร

นายทนงศักดิ์ ชับมัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องประปาหมู่ที่ ๑๒ ที่ขาดระยะไป ๒๘๐ เมตรนั้น เรื่องนี้กองช่างได้ทำหนังสือไปยังประปาให้ไปสำรวจพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหานั้น ตอนนี้ทางกองช่างก็กำลังหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด

นายอภิชาติ ใจสบาย

รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอชี้แจงในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของกองช่าง จากเมื่อก่อนที่เป็น อบต. และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเทศบาล ซึ่งจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะอยู่ในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ในเรื่องของสำรวจที่ขาดเหลือตกค้าง จะเป็นงบประมาณที่ผ่านมาของปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล จึงทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ และขอฝากเรื่องการซ่อมไฟฟ้า ที่ขอยอมสิน ที่

มีสมาชิกได้แจ้งในที่ประชุมเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

นางสุภี สมทรง
สท.เขต ๑

ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้าที่ตลาดสี่แยก ตอนนี้มีบางหลอดที่แสงไฟเริ่มริบหรี่ ทำให้มีแสงสว่างไม่เพียงพอ จึงขอฝากทางผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และได้ทำหนังสือเรื่องการขอไฟฟ้าสาธารณะ ๑ ดวง เพื่อนำไปใช้ที่ซอยแม่แนเสียบตรงเสาสุดท้าย เพื่อจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวประมงที่ออกไปหาปลา และเรื่องขยะหมู่ที่ ๒ ตรงหน้าโรงแรมสยามออร์คิด ได้มีการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ จึงอยากให้ทางเทศบาลช่วยประสานกับทางโรงแรมด้วย และสุดท้ายชาวบ้านฝากขอบคุณฝ่ายบริหารและท่านรองอธิชาติ ใจสบายและทีมงาน ในเรื่องการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ เพราะทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้นกว่าเดิมมาก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๔๐ น

(ลงชื่อ) ธวัชชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ท่องใหญ่
(นายอนุรักษ์ ท่องใหญ่)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ
(นายธวัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นางสุจินดา จรรย์วัฒนา)

(ลงชื่อ)
(นางสุภา สมทรง)

(ลงชื่อ)
(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) ธีวชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภาฯ
(นายธีวชัย ไชยเทพ)
ผู้จดยางงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุจินดา จริยะวัฒนา
(นางสุจินดา จริยะวัฒนา)

(ลงชื่อ) สุภี สมทรง
(นางสุภี สมทรง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ธีรัฐภูมิ ทองใหญ่
(นายธีรัฐภูมิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) พิพัฒน์ มีเมือง
(นายพิพัฒน์ มีเมือง)

(ลงชื่อ) ราเชนทร์ ขนอม ประธานสภาฯ
(นายราเชนทร์ ขนอม)
ผู้ลงนามรับรอง

